

สรุปผลการประชุมกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นายภานุ แยมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	การเดินทางของประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.และในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด โดยให้มีหนังสือแสดงตน และติดตั้งApplication หมอชนะ และมอบจำจังหวัดให้ทำหนังสือชักชวนให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัด	จำจังหวัด	
2	ให้ติดตามผลการดำเนินงานใช้สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือน มาตรการเฝ้าระวังไวรัส COVID 19 ของนักท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว	ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด	
3	ขอให้อบจ.สนับสนุนค่าอาหารเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยใน Cohort Ward อำเภอนครหลวง มอบรองปลัดอบจ.ประสานกับผู้ดูแล Cohort Ward ในเรื่องการบริหารจัดการ	อบจ.	
4	สถานพักฟื้นที่ ม.ราชภัฏฯ 30 ห้อง 60 เตียง มอบเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สนับสนุน อาหาร น้ำ การกำจัดขยะ ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด การล้อมรั้วตึกเพื่อจัดทำขอบเขต โดยให้มีการหมุนเวียนบุคลากรสาธารณสุขมาดูแลผู้ป่วย	เทศบาล พระนครศรีอยุธยา	
5	มอบหมาย ผู้ดำเนินการ MR. Hospitel (สถานพักฟื้น ม.ราชภัฏฯ) มอบนายแพทย์ จากสาธารณสุข 1 ท่าน จัดระบบบริหารจัดการ เช่น จัดทำTimeline ร่วมกัน โครงสร้างเจ้าหน้าที่ การรักษาความปลอดภัย มอบปกครองจัด อส.เสริมกำลังเทศกิจ	ปกครองจังหวัด/ สาธารณสุข/ เทศบาลนครฯ	
6	มอบนายแพทย์สาธารณสุข ในการจัดทำแผนขอสนับสนุนทรัพยากร ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 2 ส่วน ได้แก่ 1.ขอสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข 2.ส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม มอบรพ.พระนครศรีอยุธยาให้ทำเรื่องขอสนับสนุนจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รพ.อื่น ให้สสจ.รวบรวม รายการขอสนับสนุนจาก อบจ.	เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา /อบจ./สาธารณสุข	
7	คณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นชอบให้ปภ.ใช้งบประมาณค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหรือจุดคัดกรองประชาชนที่เข้าออกจังหวัด 11 จุด และผวจ.เน้นย้ำให้ควบคุมดูแลการเบิกค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมทุกคนและไม่ซ้ำซ้อนกันในแต่ละหน่วยงาน ส่วนที่เหลือมอบปลัดจังหวัดฯ จัดทำรายละเอียดให้ครอบคลุมทุกอำเภอและนำเข้าคณะกรรมการยับยั้งฯ ต่อไป	ปภ./ปลัดจังหวัด	
8	ให้คำแนะนำการตรวจคนงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของบริษัทข้าว ซีพี ให้เข้าไปตรวจในการค้นหาเชิงรุก (Active Case finding) หรือประสาน รพ.ไปตรวจให้ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง	สาธารณสุข	
9	ให้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงของโรงเรียนจิระศาสตร์ไปตรวจที่รพ.	สาธารณสุข	

ลำดับ	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	การจัดการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ COVID 19 เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อ การถูกกักตัว 14 วัน จะมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจากประกันสังคม การปิดสถานประกอบการจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ มอบแรงงาน/ประกันสังคม หาข้อมูลและนำเสนอในการประชุม ศปก.จ. ในวันพุธที่ 13 มกราคม 64	ประกันสังคม/ แรงงาน	
11	สนามฟุตบอลมีสนามหญ้าเทียม สนามกีฬา มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 ให้ตั้งกรรมการ 3 ท่าน 1.ท่านวิรัตน์ แข็งขัน เป็นประธาน 2.ตัวแทนสาธารณสุข 3.ป้องกันจังหวัดฯ ให้สำรวจทุกอำเภอและเสนอความเห็นการมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID19 เข้าที่ประชุมครั้งต่อไป	ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด/ สาธารณสุข/ ป้องกันจังหวัด	
12	การบริหารชุมชนโดยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นตามการจ้างงานของอปท. ให้ดำเนินการตามแนวทางของกรมอนามัย หรือหารือส่วนกลางในการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น กรณีงดการปฏิบัติงาน	ท้องถิ่นจังหวัด	
13	ผู้ป่วยที่ต้องส่งตัวหลังรักษาครบ 10 วัน ไม่สามารถกลับเข้าชุมชนได้ เพื่อกักตัวต่อให้ครบ 28 วัน ให้ส่ง Hospital ก่อน มอบปกครอง/ ท้องถิ่น ทำความเข้าใจกับชุมชนในการกักตัวต่อจนครบ 28 วัน มอบสาธารณสุขในการทำแผนรองรับกรณีเกิดสถานการณ์เลวร้ายที่อาจเกิดขึ้น (worst case scenario)	ปกครอง/ท้องถิ่น/ สาธารณสุข	
14	กรณีข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การสอบสวนโรคตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 10 มีการพาดพิงตัวบุคคล สถานที่ การเปิดเผยต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลและเจ้าของสถานที่ก่อน การจัดทำรายงานผู้ป่วย ให้เปิดเผยแค่ เพศ อาชีพ อายุ โดยไม่ระบุบุคคล/สถานที่ ก่อน Timeline ละเอียดย โดยให้บอกข้อความรายละเอียดตามพรบ.โรคติดต่อมาตรา 10 ไว้ด้วย	สาธารณสุข	
15	ให้จัดทำ Infographic .จุดที่เป็นด้านตรวจเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	รองเพิ่มศักดิ์	
16	.ให้หาหรือเรื่องการตรวจสุขภาพในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และให้นำเสนอในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564	จัดหางานจังหวัด/ แรงงานจังหวัด/ ปกครองจังหวัด/ สาธารณสุข	
17	การตรวจบ่อน สนามชนไก่ สนามประลองไก่ มอบ ปจ.ขอทะเบียนชุมนุมไก่จากปศุสัตว์ และส่งให้นายอำเภอเพื่อตรวจสอบให้ปิดดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดฯ	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ	